

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “กก.สรรหา คตง.นัดถก ๑ มิ.ย.” จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด
๒. “สั่งฟ้องผู้แพทค้ายา-ฟอกเงิน นัดสอบ ๒๙ พ.ค.” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ
๓. “จ่อส่ง นพ.สุพัฒน์ ไปขังคุกบางขวาง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์นายชาวบ้าน “รถยนต์มือสอง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๒. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “คำประเวณี” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “๑๒ มิ.ย.ศาลนัดสอบคดีอุ้มฆ่าสาวหล่อ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ
๒. “เบนซ์ เรซซิ่งพร้อมขึ้นศาล” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๓. “บุญเลิศชี้ปมกฎหมายคุ้มครองสื่อสื่อขัดแย้ง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๔. “ศาลฯพิพากษาSMARTคืนหุ้นให้เสรี ๗ ล้านหุ้นหรือจ่ายเป็นเงิน ๒๑ ล้าน”

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น

๕. คอลัมน์สก็๊ปเด็ดอาชญากรรม “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ทำเก้ จัดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

Source :

ไทยรัฐ

Date :

28 พ.ค. 2560

Page : 22

No :



รายนต์มือสอง

แถวๆริมถนนหลวงจะมีรถยนต์ใช้แล้วจอดรอเสนอขายมากมาย มีชื่อเรียกบ้านขายรถยนต์ประเภทนี้ว่า "เต็มท์รายนต์มือสอง" ไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของมาที่ครั้งก็ยังเรียกว่ารายนต์มือสองอยู่นั่นเอง ซึ่งเป็นธรรมดาที่คนขายก็อยากจะได้ขายจึงได้พยายามปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้ง เช่นว่ารถคันนี้เป็นรถขโมยหรือเป็นรถที่ชนหรือถูกชนอย่างแรงมาแล้ว เป็นต้น

เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึงยอมให้บังคับกับผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาด พ.ศ.2474

ด้วยเหตุฉะนั้นคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ของ สคบ.) จึงกำหนดให้ผู้ทอดตลาดจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองในฉลากสินค้า

ข้อมูลที่ว่านี้เป็นข้อมูลรายละเอียดประจำรถที่มีอยู่ในคู่มือประจำรถอยู่แล้ว เป็นรายละเอียดที่

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้ขายทอดตลาดทราบดีอยู่แล้ว

ปรากฏว่าผู้ขายทอดตลาดไปฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยฉลากขอให้ยกเลิกประกาศ อ้างว่าเป็นการบังคับให้ผู้ขายจัดทำฉลากเป็นการเพิ่มภาระ ประกอบกับผู้ขายทอดตลาดมีใช้ "ผู้ประกอบการ" ตามความหมายใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึงไม่มีหน้าที่จัดทำฉลากตามประกาศดังกล่าว

การกำหนดให้ทำฉลากรถยนต์มือสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดี (ผู้ขายทอดตลาด) ไม่สามารถทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามฉลากได้

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาที่ 379/2558 ว่า การขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีขายทอดตลาดอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงยังไม่มีเหตุให้ศาลต้องเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว

พิพากษายกฟ้อง

ใครไปซื้อรถยนต์มือสองตามเต็นท์อย่าลืมดูฉลากนะครับต้องมีข้อมูล 19 รายการ อย่าให้ใครมาข่มขู่มาขาย

กฎหมายว่าไรดี

โดย ช.ข้างหัวหน้า

‘ค่าประเมิน’

มี คำเรียกผู้เกี่ยวข้องกับการค้าประเมินไว้หลากหลาย ตั้งแต่เรียกหญิงขายบริการว่าโสเภณี อีตัว คุณตัว นางทางโทรศัพท์ หรือสาวไซด์ไลน์ ส่วนชายขายบริการก็เรียกว่า แท๊กซี่บอย บิชบอย ชายน้ำ หรือจิกโกโล เป็นต้น และฝ่ายผู้เป็นธุระจัดหาหรือเจ้าของกิจการก็จะเรียกว่า แมงดา แม่เล้า มาม่าซัง เป็นต้น

การค้าประเมินนี้มีมาแต่ยุคโบราณ ในสมัยที่สังคมเริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนสินค้าและใช้เงินตราเป็นสื่อในทางธุรกรรมแก่กัน บางประเทศถือเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย แต่บางประเทศก็บัญญัติกฎหมายห้ามปรามไม่ให้มีการค้าประเมิน สำหรับกฎหมายของประเทศไทยสมัยก่อน (ก่อนปี พ.ศ.2499) ยังไม่ถือว่าการค้าประเมินผิดกฎหมาย โดยกฎหมายเรียกผู้ที่มีอาชีพนี้ว่าหญิงนครโสเภณี สถานประกอบการเรียกว่าโรงหญิงนครโสเภณี ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ผูกโคมสีเขียวไว้ข้างหน้าร้าน จึงเรียกชื่ออีกอย่างว่าสำนักโคมเขียว แต่ต่อมาเห็นว่าอาชีพนี้เป็นที่สร้างควมรำคาญให้แก่สาธารณชนและเสื่อมเสียศีลธรรมอันดี จึงมีการบัญญัติกฎหมายให้เป็นความผิดตั้งแต่ พระราชบัญญัติปรามการค้าประเมิน พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเมิน พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเมิน พ.ศ.2539 ได้บัญญัตินิยาม “การค้าประเมิน” หมายความว่า การยอมรับการกระทำซ้ำเราหรือการยอมรับการกระทำอื่นใด หรือการกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการสำสอนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระทำและผู้กระทำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ และบัญญัติฐานความผิดสำหรับผู้ขายบริการ ผู้เป็นธุระจัดหาหรือประกอบการ และผู้ซื้อบริการหรือลูกค้าแยกเป็นกรณี ๆ ไป

ฐานความผิดสำหรับผู้ขายบริการ มีดังนี้

1.ฐานติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม หรือรับเจ้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระทำการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเมินอันเป็นการเปิดเผยและนำอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชน มีระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

2.ฐานเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการค้าประเมินเพื่อประโยชน์ในการค้าประเมินของตนเองหรือผู้อื่น มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานความผิดสำหรับผู้เป็นธุระจัดหาหรือประกอบการ มีดังนี้

1.ฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเมินแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระทำต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท

2.ฐานเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกิน 18 ปีมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามข้อ 1 มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาท

3.ฐานเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเมิน ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเมินหรือสถานการค้าประเมิน หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเมินในสถานการค้าประเมิน มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท

ถ้ากิจการหรือสถานการณ์ค้าประเวณีดังกล่าว มีบุคคลซึ่งมีอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปีทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาท

ถ้ากิจการหรือสถานการณ์ค้าประเวณีดังกล่าว มีเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท

4. **ฐานโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนำ** ด้วยเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไป ยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฐานความผิดสำหรับผู้ให้บริการหรือลูกค้า ได้แก่

“ฐานกระทำชำเราหรือกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปีในสถานการณ์ค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 60,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 6 ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาท”

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายการค้าประเวณี ซึ่งมีข้อสังเกตว่ากฎหมายจะไม่เอาผิดแก่ผู้ให้บริการหรือลูกค้า เว้นเสียแต่ว่าผู้ให้บริการไปกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี และต้องเป็นสถานการณ์ค้าประเวณีเท่านั้นจึงจะมีความผิด

แต่มีข้อพึงสังวรว่าหากผู้ให้บริการค้าประเวณีกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี แม้จะไม่ได้กระทำในสถานการณ์ค้าประเวณีหรือกระทำในสถานที่ใดซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมายการค้าประเวณีก็ตาม แต่ผู้ให้บริการยังคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาท” เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเตือนสติเหล่านักเที่ยวที่รักสนุกต้องคำนึงถึงกฎหมายดังกล่าวด้วย จะได้ไม่ต้องทุกชั้นนัดเมื่อมีการพิสูจน์ว่าเป็นการซื้อบริการค้าประเวณีแก่เด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ทำให้รับโทษหนักหมดอนาคตไปในที่สุด.